



Đón sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

■ Những tín hiệu tích cực từ năm 2024

Năm 2024, mặc cho số liệu tổng vốn đầu tư nước ngoài giảm nhẹ so với năm 2023 (3%), theo đánh giá của nhiều chuyên gia, triển vọng thu hút đầu tư của Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực.

Thứ nhất, với tổng vốn đầu tư mở rộng từ các dự án đang hoạt động đạt mức tăng trưởng ấn tượng 50,4%, với 13,96 tỷ USD, các nhà đầu tư hiện hữu đang cho thấy niềm tin mạnh mẽ của họ vào tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam.

Thứ hai, trong khi tổng vốn đăng ký mới trong năm 2024 giảm 7,6% so với năm 2023, số lượng dự án cấp mới vẫn tăng nhẹ 1,8%, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Sự sụt giảm về lượng vốn đăng ký có thể chỉ phản ánh chiến lược thăm dò thị trường của các nhà đầu tư thông

qua các dự án nhỏ trước khi mở rộng quy mô hoạt động trong tương lai.

Thứ ba, việc vốn giải ngân thực tế thiết lập mức kỷ lục mới (với 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023) rõ ràng đang cho thấy các dự án FDI đã đăng ký đang được triển khai một cách hiệu quả, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế trong giai đoạn sắp tới.

Cuối cùng, năm 2024 cũng chứng kiến xu hướng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đi vào các ngành công nghệ cao, năng lượng... Dự án Hệ thống thông minh tại KCN Bắc Tiến Phong (Deep C) và Dự án sản phẩm giải trí thông minh tại khu công nghiệp Sông Khoai AMATA của Tập đoàn Foxconn (Đài Loan), hay Dự án tấm silic đơn tinh thể và thanh silic đơn tinh thể quang điện Gokin Solar Hải Hà Việt Nam của các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc)... là những ví dụ điển hình.

Triển vọng thu hút FDI trong thời gian tới

Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để đón nhận thêm nhiều làn sóng đầu tư mới nhờ vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Israel và UAE.

Cụ thể, từ tháng 10/2024, FTA giữa Việt Nam và Israel (VIFTA) đã chính thức được đưa vào thực thi, mở ra triển vọng thu hút đầu tư (đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp hiện đại...) từ đối tác FTA có trình độ phát triển công nghệ hàng đầu thế giới như Israel.

Song song với đó, việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam – UAE (Việt Nam – UAE CEPA) cũng đem đến kỳ vọng về việc tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực chiến lược như cảng biển, logistics, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là năng lượng tái tạo... Tiềm năng hợp tác này là hoàn toàn có cơ sở khi UAE hiện đang sở hữu nhiều quỹ đầu tư FDI có quy mô lớn nhất thế giới như Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (quỹ đầu tư lớn thứ tư trên thế giới), Tập đoàn Đầu tư Dubai (thứ 12); Công ty Đầu tư Mubadala (thứ 13); Công ty Phát triển Abu Dhabi (thứ 16) và Cơ quan Đầu tư Emirates (lớn thứ 20 trên thế giới)...

Triển vọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

Cuối năm 2024, một sự kiện lớn đánh dấu bước đi quan trọng của Việt Nam trong chuẩn bị nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật thu hút đầu tư trong lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của giới công nghệ và đầu tư cả trong nước và thế giới. Cụ thể, ngày 05/12/2024, Việt Nam và NVIDIA - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới – đã công bố kế hoạch hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI (VRDC) và Trung tâm Dữ liệu AI ở Việt Nam. Hai trung tâm này được dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục, giao thông và tài chính, đồng thời đào tạo nhân tài AI cho Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng, không chỉ nâng tầm vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ mà còn mở ra cơ hội thu hút thêm

nhiều nhà đầu tư chiến lược, góp phần đưa Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Với những kết quả và dự báo tích cực trong thu hút FDI, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hàng đầu khu vực. Những bước đi mới trong việc ký kết FTA và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (như NVIDIA) hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới trong thu hút FDI vào Việt Nam, từ đó tạo động lực thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta.

